



ที่ สธ ๐๒๔๑/ว ๖๕๔

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕  
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R๕ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๕ /  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) /ผู้อำนวยการสถาบันกัลป์ยาณ์ราชนครินทร์/  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ราชบุรี/ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม/  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๕/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล  
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินคร จังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปมติที่ประชุม Monday Conference R๕ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ ฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ผู้ตรวจราชการได้สั่งการให้มีการประชุม Monday Conference R๕ เป็นประจำทุกวัน  
จันทร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อกำกับติดตามนโยบายเร่งรัดในการบริหารจัดการภายในเขตสุขภาพที่ ๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R๕ ครั้งที่  
๑๘/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๔

โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๕

ผู้ประสานงาน คุณจิตาภา ดิลกธรรมวุธ ๐๖ ๓๒๒๙ ๒๔๖๓



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

สรุปมติที่ประชุม Monday Conference R๕  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๔ - ๐๘.๑๖ น.

\*\*\*\*\*

เรื่องที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การจัดบริการเพิ่มพิเศษ (Convenient Health Care : CHC)	กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้บริหารกระทรวงระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง/ปลัดกระทรวง) มีนโยบายให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมการให้บริการเพิ่มคุณภาพ เป็นการจัดบริการเพิ่มพิเศษ ซึ่งรายละเอียดได้นำขึ้นไลน์ MCR ๕/ VIP ผู้บริหาร จึงขอให้โรงพยาบาล ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ทั้ง ๑๖ แห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๕ ซึ่งเป็นเขตที่มีโรงพยาบาล ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปมากที่สุดในประเทศ ประกอบเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น ขอให้ศึกษารายละเอียด การดำเนินการ และผู้บริหารโรงพยาบาล สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรในโรงพยาบาล รวมทั้ง การทำประชาพิจารณ์ ถ้าโรงพยาบาลใดมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้โดยไปศึกษาดูงาน โรงพยาบาลที่ได้ดำเนินการแล้ว การดำเนินการเรื่องนี้จะช่วยเพิ่มรายได้และแก้ปัญหาด้านการเงินของสถานบริการ	๑. รับทราบ ๒. มอบ ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่งดำเนินการ	-นพ.สสจ. ทุกจังหวัด -ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่ง -ผช.ผตร.
๒	การส่งเสริมสุขภาพ	กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เน้นการออกกำลังกาย ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นทิศทาง การขับเคลื่อนนโยบาย โดยขอให้ นำเข้าที่ประชุมระดับจังหวัด/อำเภอ	๑. รับทราบ ๒. มอบผู้บริหารทุก จังหวัดดำเนินการ	-นพ.สสจ. ทุกจังหวัด -ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่ง -ผช.ผตร.
๓	การดำเนินการ PCC	ประธาน : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามเรื่องจุดที่ตั้ง PCC เน้นจุดที่ต้องการโดยมีสัดส่วน ๑ : ๓๐,๐๐๐ ประชากร รายละเอียดได้แจ้งในไลน์ผู้บริหาร นพ.สาธิต ทิมขำ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.เพชรบุรี : แจ้งเรื่องการ ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงาน PCC เนื่องจากข้อมูลยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันระหว่าง ส่วนกลางกับจังหวัด ซึ่งวันนี้จะมีการประชุมที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อตรวจสอบข้อมูล สัดส่วนการกำหนด PCC ๑ : ๓๐,๐๐๐ ไม่รวมพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล การกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษจะ ถูกกำหนดในโซนของโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล รายละเอียดจะนำเสนอความก้าวหน้าให้ทราบต่อไป ประธาน : ขอให้ผู้บริหารตรวจสอบข้อมูล PCC ให้ถูกต้อง	๑. รับทราบ ๒. มอบผู้บริหารทุก จังหวัดดำเนินการ	-นพ.สสจ. ทุกจังหวัด -ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่ง -ผช.ผตร.

เรื่องที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔	การเตรียมความพร้อมการประชุม สป. สัณจร	ตามกำหนดการประชุม สป. สัณจร เขตที่เป็นเจ้าภาพจะต้องนำเสนอผลงานเด่นของเขต ซึ่งเขตสุขภาพที่ ๕ จะนำเสนอเรื่อง อาหารปลอดภัย และ Green & Clean Hospital จึงขอความร่วมมือจากทุกจังหวัดนำเสนอเมนูสุขภาพ โดยนำไปออกบู๊ทในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มอบให้ นพ. สสจ. กาญจนบุรี จัดสถานที่ออกบู๊ทและประสานการดำเนินงานกับทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๕ สำหรับการนำเสนอผลงานเด่น สาธารณสุขนิเทศก์จะเป็นผู้นำเสนอในรูปแบบของ VTR & Slide ในเวลา ๑๐ นาที	๑. รับทราบ ๒. มอบสาธารณสุขนิเทศก์/ นพ. สสจ. กาญจนบุรี/ ผู้บริหารดำเนินการ	-นพ. สสจ. ทุกจังหวัด -ผอ. รพศ./รพท. ทุกแห่ง -ผช. ผตร.
๕	กิจกรรมในสัปดาห์นี้	- ตรวจราชการ จังหวัดราชบุรี : ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ประธานเปิด PCC ที่ รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐	๑. รับทราบ	-นพ. สสจ. ทุกจังหวัด -ผอ. รพศ./รพท. ทุกแห่ง -ผช. ผตร.

จรรุภา จ้านงศักดิ์  
ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ  
สรุปรายงานการประชุม